



คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 2 ธันวาคม 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6495

หน้า: 4(ซ้าย), 13

Col.Inch: 32.04 Ad Value: 34,603.20

PRValue (x3): 103,809.60

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไม่รอ'ชัยวัฒน์'ส่งคำให้การเพิ่ม

ไม่รอ'ชัยวัฒน์'ส่งคำให้การเพิ่ม

ดีเอสไอชี้พันกำหนด-ผลตรวจกระดูกเป็นของมนุษย์

● “ดีเอสไอ” ไม่รอ “ชัยวัฒน์” ส่งคำให้การเพิ่ม หลังพันกำหนดแล้ว นัดสอบปากคำ จนท.อุทยานฯ มั่นใจเดือน ธ.ค.นี้ สรุปลำนวนส่งฟ้อง “ชัยวัฒน์กับพวก” ร่วมฆ่า “บิลลี่”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ เปิดเผยความคืบหน้าคดีฆาตกรรม นายพลละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ แกนนำกะเหรี่ยง บ้านโป่ง-บางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ว่า ในสัปดาห์นี้พนักงานสอบสวนดีเอสไอจะสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มเจ้าหน้าที่อุทยาน ซึ่งเป็นพยานบุคคลที่นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้ต้องหา กล่าวอ้างถึง นอกจากนี้จะสอบปากคำนักนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ยืนยันผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความครบถ้วนของสำนวนคดี ส่วนกรณีนายชัยวัฒน์ ร้องขอว่ามีความประสงค์จะส่งคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมนั้น ดีเอสไอได้รอจนครบกำหนดเวลาที่แจ้ง คือเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ดังนั้นพนักงานสอบสวนจะไม่รอคำให้การดังกล่าวแล้ว โดยขั้นตอนหลังจากนี้ ดีเอสไอจะสรุปลำนวนส่งฟ้องผู้กล่าวหาทั้ง 4 คน พร้อมส่งสำนวนให้อัยการได้ทันตามกำหนดเวลา คือในช่วงเดือนธันวาคมนี้

อ่านต่อหน้า 13

ไม่ แต่พนักงานสอบสวนได้พิจารณาแล้วควรมีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่เก็บหลักฐานดังกล่าวอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาหรือจุดพบ เพื่อให้หลักฐานแน่ชัด และระหว่างชั้นส่วนกระตุกรอบแรกที่เป็นชั้นส่วนกะโหลกที่นำไปตรวจพิสูจน์ ซึ่งระบุว่าดีเอ็นเอตรงกับมารดาของนายบิลลี่จนนำไปสู่คดีฆาตกรรมนายบิลลี่ เนื่องจากพนักงานสอบสวนต้องการปิดประเด็นหักล้างทำลายความน่าเชื่อถือเรื่องวัตถุพยานของผู้ต้องหาในทางการต่อสู้คดี

สำหรับคดีดังกล่าว ดีเอสไอได้ขอศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับ 4 ผู้ต้องหา คือ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้ต้องหาที่ 1, นายบุญแทน บุษราคัม ผู้ต้องหาที่ 2 นายธนาเสถียร หรือนายไพฑูริย์ แซ่มเทศ ผู้ต้องหาที่ 3 และนายกฤษณพงษ์ จิตต์เทศ ผู้ต้องหาที่ 4 กระทั่งต่อมานายชัยวัฒน์และพวกได้รับการประกันตัว กระทั่งดีเอสไอได้ยื่นคำร้องต่อศาลให้พิจารณาถอนประกันเนื่องจากเห็นว่านายชัยวัฒน์ไปให้สัมภาษณ์จนเกรงว่าจะเข้าไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานและกระทบกับสำนวนคดี แต่ศาลยกคำร้อง โดยนายชัยวัฒน์ระบุว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์และเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานต่อไปอีก

'ชัยวัฒน์'

มีรายงานแจ้งว่า สำหรับผลการตรวจกระดูกจำนวน 9 ชิ้นที่พบได้สะพานแก่งกระจานจากจำนวนทั้งหมด 20 ชิ้น พร้อมดึงน้ำหนัก 200 กิโลกรัม เบื้องต้นตรวจดีเอ็นเอพบเป็นชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ แต่ยังไม่ทราบว่าจะตรงกับนายบิลลี่หรือไม่